



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๗๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗๕ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งในพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๒๖๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลืออีก ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๒๔) สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๔๖) สำนักงานเกษตรอำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พ. ชัยบุญ
(นางพรรณนิมล ชัยบุญวัตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๑	นายปัทพงศ์ สารบรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๑๑๒๔๖) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๔๖ กรมส่งเสริมการเกษตร (ศอ.บต.)	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	๕๐๕๘	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ใน ๕ จชต. ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๓ ๒. การบริหารจัดการและพัฒนางานสถาบันเกษตรกร	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วงประกาศ ผลการคัดเลือกภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริม การเกษตร จะดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวต่อไป
๒	นายไมตรี สุขเกษม หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๑๕ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	๗๓๐๐	๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๔ กิจกรรมย่อยพัฒนาความรู้และจัดทำแปลงกิจกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรหมู่บ้าน ๒.การพัฒนางานสถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	
๓	นายวิชาญ แก้วมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๒๘ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๙๑๒๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๕ ๒. การปรับปรุงการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสตูล	
๔	นายค้ำนิง จินตั้ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	๕๑๒๔	๑. การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๒. การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร	
๕	นายประดม รักจิตร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๕๑๓๙	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ๒. การพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ	

พ. ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๖	นายกำสมัน ยะมาแล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๕๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	๕๘๓๘	๑.การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้าย วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ๒.การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วงประกาศ ผลการคัดเลือกภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริม การเกษตร จะดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวต่อไป
๗	นายจารึก ยอดนัย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๗๑ สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๕๘๕๕	๑.จัดทำโครงการฟื้นฟูไร่ร้างส่งเสริมการผลิตข้าว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ๒.การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้	
๘	นางลำยอง พูนศิลป์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอกงปิ้ง จังหวัดยะลา	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๗๓๓๐	๑.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ทางด้านพืช ปี ๒๕๕๔ ๒.การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง	
๙	นายวิฑูร พรหมเพชร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๖๗ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	๙๐๕๗	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาย แดนใต้กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ๒. การติดตามสถานการณ์เกษตรกรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	
๑๐	นายอารีต บินหมัด เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	๙๑๕๖	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาย แดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๕ กิจกรรมอาสาสมัครเกษตร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๕ กิจกรรมอาสาสมัครเกษตร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	

พ. ชัย-บุษ